

พฤษา เรียลเอสเตท เจ้าตลาดทาวน์เฮาส์ เปิด “วิลเลต ไลท์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ” เริ่ม 1.98 ลบ.



นายปิยะ ประยงค์ กรรมการผู้จัดการ สายงานทาวน์เฮาส์ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผย“ตลาดทาวน์เฮาส์ เป็นตลาดที่บริษัทฯ ถือครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมาโดยตลอด และในปีนี้นับบริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ทาวน์เฮาส์ ที่ 21,220-22,260 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 53% ของเป้ารายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้ ที่ตั้งไว้ประมาณ 40,000-42,000 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรก บริษัทฯ มีรายได้จากทาวน์เฮาส์ 5,123 ล้านบาท เติบโต 34.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ปี 2556 ที่มีรายได้ 3,807 ล้านบาท โดยมีการเปิดโครงการทาวน์เฮาส์ใหม่ไปแล้วจำนวน 6 โครงการ และในไตรมาสที่ 2 นี้จะเดินหน้ารุกตลาดทาวน์เฮาส์อย่างต่อเนื่อง เตรียมเปิดพรีเซล โครงการใหม่ วิลเลต ไลท์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ วันที่ 7-8 มิถุนายน นี้”



วิลเลต ไลท์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ 10 ไร่ 113 ยูนิต มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน เมืองทองธานี, จุดขึ้นลงทางด่วน แจ้งวัฒนะและรถไฟฟ้าสายสีชมพู(ในอนาคต) ราคาเริ่มต้น 1.98 ล้านบาท โครงการ วิลเลต ไลท์เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น ออกแบบภายใต้แนวคิด Modern Living Space พิถีพิถันในการจัดพื้นที่ใช้สอยแบบ Insight out criteria คำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งานของสมาชิกในครอบครัวอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอาคารภายนอกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติและสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้แก่ผู้อยู่อาศัย โดยใช้เส้นสายดึงความละมุนจากธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าเป็นการใช้ Organic Form และการเลือกใช้โทนสีที่ช่วยสร้างบรรยากาศของโครงการให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย นอกจากนี้ ยังมีการจัดวางผังโครงการให้บ้านแต่ละหลังสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติ มีแบบบ้าน แบบ Summer / A ทาวน์โฮมอยู่สบาย พื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร 3 ห้องนอน 2 ที่จอดรถ เพียงพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ Jogging track สวนสาธารณะใจกลางโครงการ เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในครอบครัว พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน ตลอด 24 ชม. สงบ เป็นส่วนตัว ด้วยจำนวนเพียง 113 ยูนิต

วิลเลต ไลท์ ติวานนท์-แจ้งวัฒนะ เปิดจองวันที่ 7-8 มิถุนายน นี้พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน Website รับส่วนลด 10,000 บาท* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1739 www.pruksa.com หรือ www.villetteelite.com

